

สรุปจากการตรวจราชการมีประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้

ประเด็นที่	สถานการณ์/ปัญหาที่พบ	ข้อเสนอแนะ
ประเด็น1 โครงการพระราชดำริ	-จังหวัดพังงายู่ระหว่างดำเนินการลงนามในคำสั่งคณะกรรมการ - มีการประชุม รพ.แม่ข่ายเรือนจำ และมีการจัดระบบ 6 ตำบล ทั้ง 2 เรือนจำ	1.ควรจัดทำแผนดำเนินการแบบบูรณาการ 2. ให้จังหวัด เข้มงวดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านอาหาร ขับเคลื่อนโดยใช้กลไกคณะกรรมการ ให้ประชุมต่อเนื่อง
ประเด็น๒ ภัยสุขภาพการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ	<b>ปัญหาที่พบ</b> -ยังไม่มีเตรียมความพร้อมเรื่องรูปแบบและระบบ Supply Chain เพื่อการปลูกและผลิตยาภิณฑ - การให้ความรู้ยังไม่ครอบคลุม ถึงระดับประชาชน	1.เนื่องจากเขต 11 มีสถานที่ผลิตยาแผนโบราณที่ผ่านมาตรฐาน WHO-GMP ที่ รพ.ท่าฉาง ดังนั้นควรมีการศึกษาปริมาณความต้องการการใช้ยาภิณฑ เพื่อนำไปสู่การวางแผนการปลูกและผลิต 2. ให้ อสม.ที่ผ่านการอบรมเรื่องภัยสุขภาพเป็นครู ก เพื่อถ่ายทอดลงสู่ประชาชน 3.สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ขมิ้นชัน/ไพล ปัญหาที่พบผลิตไม่เพียงพอ ควรหาเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์เพิ่มเติม 4. อาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ พบว่า รพ.ทั้ง 9 แห่ง ผ่านการประเมิน มีเครือข่ายดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษ
ประเด็นที่ ๓ : สุขภาพกลุ่มวัย ๓.๑ แม่และเด็ก	จังหวัดพังงา ปี 62 มีแม่ตาย 2 ราย จึงมีกำหนดกิจกรรมการแก้ไขปัญหา ศูนย์วิชาการสนับสนุน ประเมินห้องคลอดคุณภาพ มี Best Practice การสร้างความรอบรู้หญิงตั้งครรภ์/แม่หลังคลอด จังหวัดพังงา และมหัศจรรย์ 2500 วัน ผ่านตำบล.ส่งเสริมสุขภาพ อ.ทับปุด	-
๓.๒ ผู้สูงอายุคุณภาพ	พบว่า มีการเตรียมความพร้อมประชาชนเข้าสู่วัยสูงอายุ สนับสนุนให้มีกิจกรรม ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านติดเตียง	ขอให้มีการกำหนดแผนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตาม Conceptum From work ของจังหวัด โดยศูนย์วิชาการและผู้รับผิดชอบจังหวัด

ประเด็น ๔ ลดแออัด ลดรอคอย : Smart Hospital	ปัญหาที่พบ Software มีความยุ่งยากในการใช้งาน	1. ควบคู่ศึกษา Software อื่นๆ และทดสอบการใช้งาน ทำแผนงบประมาณ พัฒนาให้เหมาะสม และชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
: Fast Track	-	1. ควรมีแผนจัดตั้ง Stroke unit ที่ รพ.ตป. 2. จัดตั้ง IMC Bed/word
: Intermediate Care (IMC)	-	1. ให้จัดตั้ง Intermediate Care 2. เพิ่มการประสานระหว่างทีมสหวิชาชีพ และชุมชนในการดูแลต่อเนื่อง
: ระบบรับยาที่บ้าน	-	1. ควบคู่กำหนดเป้าหมายจำนวนผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรคที่จะส่งไปรับยาในแต่ละไตรมาส 2. ประเมินร้านยาที่ขึ้นทะเบียนกับ รพ. ให้ครอบคลุมและเหมาะสม
: ผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยา	-	1. พัฒนาการมีส่วนร่วมของสถานบริการระดับปฐมภูมิเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมจัดบริการโรคเรื้อรัง 2. ร่วมพัฒนาศักยภาพแม่ข่ายจิตเวช รพท. เพื่อกระจายผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านยา
ประเด็น : สาธารณสุขทางทะเล	มีการดำเนินการวางแผน เป็น ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ซึ่งเป็นการจัดการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ การจัดการ ณ จุดเกิดเหตุ และแผนขั้นสูงไม่ให้เกิด	-
ประเด็น NCD	มีการแบ่งเป้าหมาย เป็น Primary Prevention Secondary Prevention และ Terliary Prevention เพื่อป้องกันการเกิด DM HT รายใหม่ และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน	1. ให้มีการทบทวนการเขียน objective และเป้าหมาย ให้ถูกต้อง ชัดเจน
ประเด็น มะเร็ง	มีการวิเคราะห์การดำเนินการวางแผน เป็น ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และมีการจัดตั้งคลินิกเล็กบุหรี เลิกเหล่า จัดตั้งทีมสหวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการเลิก	-
สรุปการรวม ชื่นชมจังหวัดพังงา ที่สามารถทำข้อมูล และนำเสนอ ตามประเด็นได้ดี ผู้นิเทศวิเคราะห์ตามประเด็นได้ง่ายขึ้น		